

ประจำวันที่ 14-20 มีนาคม 2561

### **คาดการณ์การไถ่ถอนข้าวจำนำยั้งฉาง หลังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น**

แนวโน้มราคาข้าวที่สูงขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาทต่อตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้ ธ.ก.ส.คาดว่า เกษตรกรจะทยอยมาไถ่ถอนข้าวที่เข้าโครงการจำนำยั้งฉางไว้ ปริมาณ 1.4 ล้านตัน แต่เชื่อว่าข้าวที่จะเข้าสู่ระบบไม่กระทบราคาในตลาด สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวหอมมะลิ ที่ปรับสูงมากที่สุดมาอยู่ที่ตันละ 16,000 -17,000บาท จากเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ตันละ 12,000-13,000 บาท ส่วนราคาข้าวเหนียว อยู่ที่ 10,200 บาทต่อตัน จากเดิม 8,000 บาทต่อตัน และราคาข้าวขาว ตันละ 7,800-7,900 บาท จากเดิม 6,800 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปรับขึ้นจาก 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

นายประสาน พูลเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่า ราคาข้าวสารบรรจุถุงมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงตามราคาข้าวเปลือก และอาจทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวในราคาที่แพงขึ้น โดยขณะนี้ราคาข้าวบรรจุถุงเอโรซ์ของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิบรรจุถุงก็ปรับขึ้นเฉลี่ย 10 บาทต่อถุง อยู่ที่ 180 บาทต่อ 5 กิโลกรัม จากเดิม 170 บาท

นายประสาน คาดการณ์ว่า ราคาข้าวที่สูงขึ้นจะทำให้เกษตรกรทยอยมาไถ่ถอนข้าว ในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/2561 จำนวน 1.4 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 900,000 ตัน ข้าวเหนียว 200,000 ตัน และข้าวขาว 300,000 ตัน เนื่องจากราคาข้าวปรับสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับบาราคาร์บจำนำยั้งฉางไว้ โดยข้าวหอมมะลิที่ 10,800 บาทต่อตัน และข้าวขาว 7,200 บาทต่อตัน ยังไม่รวมค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบกับราคาข้าวในตลาดให้ลดลง

ที่มา ThaiPBS

### **หอมมะลิจ่อทะลุ 2 หมื่น สกต.เลี้ยงขาย 6 พันตัน**

จากข้าวเปลือกหอมมะลิ ณ เวลานี้มีปริมาณลดลงตามลำดับ ขณะที่ความต้องการของโรงสีและผู้ส่งออกมีมาก ส่งผลให้เวลานี้ชาวนาขายข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิได้ในราคาสูงถึง 1.6-1.7 หมื่นบาทต่อตัน และในบางพื้นที่ถึง 1.8 หมื่นบาทต่อตัน นายสมพงษ์ จันท์เพชร ประธานคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด (สกต.ธกส.ศรีสะเกษ) เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิในมือเกษตรกรมีน้อยมาก และโรงสีแย่งซื้อ ทั้งนี้ในส่วนของ สกต.ธกส.ศรีสะเกษ ได้รับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิจากเกษตรกรในพื้นที่ในราคา 1.6-1.7 หมื่นบาท/ตันตามคุณภาพข้าวและความชื้น เพื่อแปรรูปเป็นข้าวถุงจำหน่าย (ผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ) ไว้กว่า 1.1 หมื่นตัน ทำให้พอมีวัตถุดิบแปรรูปจำหน่าย

โดยในปริมาณข้าวเปลือก 1.1 หมื่นตัน ในจำนวนนี้ 1 หมื่นตันได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 (โครงการจำนำยั้งฉาง) ของรัฐบาลไว้จำนวน 1 หมื่นตัน และอีก 1,000 ตันเก็บไว้ทยอยสีแปรเป็นข้าวบรรจุถุงจำหน่าย อย่างไรก็ตามล่าสุดมีโรงสีในพื้นที่ 2-3 รายได้มาติดต่อขอซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิของทางสกต.โดยขอซื้อในราคาตันละ 1.8 หมื่นบาท ในปริมาณไม่อัน

“เรากำลังตั้งใจอยู่ว่าจะไถ่ถอนข้าวที่จำหน่ายฉางราว 1 หมื่นตันออกมาขายให้โรงสีเพื่อทำกำไรหรือไม่ เพราะในการเข้าร่วมจำหน่ายฉางรัฐบาลให้เรามา 10 ล้านบาท ถ้าไถ่ถอนเราก็จะได้จากอีกตันละ 500 บาท ซึ่งหากโรงสีเพิ่มราคาให้เป็นตันละ 1.85 หมื่นบาท ก็อาจจะปล่อยสัก 5-6 พันตัน จะทำให้เราหลุดจากภาวะขาดทุนได้ แต่ถ้าเรารอถึงช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน ราคาข้าวเปลือก หอมมะลิอาจพุ่งถึง 2 หมื่นบาท/ตัน ต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไร”

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ข้าวหอมมะลิยังพอมีในภาคอีสาน โดยยังมีอยู่ในมือของเกษตรกร สหกรณ์ และพ่อค้าบางส่วน ส่วนข้าวเปลือกเจ้าฤดูนาปรังกำลังออกสู่ตลาดทั้งในภาคกลางเหนือ และอีสาน โดยจะออกมามากในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ ทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าเวลานี้ยังยืนอยู่ที่ระดับ 7,500-7,700 บาท/ตัน และข้าวสวด (ข้าวมีความชื้น) 6,000-6,500 บาท/ตัน ถือเป็นราคาที่เกษตรกรพออยู่ได้ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### **กรมการค้าภายใน จับมือ ธ.ก.ส. ระบายข้าวเปลือก 9 แสนตัน หลังสิ้นสุดโครงการชะลอเก็บเกี่ยว ผักเก็บยังฉางปี 60/61**

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อเตรียมนำข้าวเปลือกที่เข้าโครงการชะลอเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปี (ยังฉาง) ปีการผลิต 2560/2561 ปริมาณ 900,000 ตัน ออกมาระบายสู่ตลาดว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อตลาดโดยรวม อีกทั้งไม่ให้ข้าวที่ออกมากระจุกตัวจนเกินไป ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปและสามารถนำข้าวออกมาระบายได้ในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ข้าวที่เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถนำเอาออกมาระบายได้แล้ว เนื่องจากครบกำหนดเงื่อนไข 1 เดือน อีกทั้งขณะนี้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้น จากราคาที่เกษตรกรนำเข้าร่วมโครงการที่กำหนดราคาอยู่ที่ 10,800 บาทต่อตัน โดยการนำข้าวออกมาระบายนั้นสามารถดำเนินการได้ทั้งผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. เอง รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องการไถ่ถอนและนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนไว้ 5 เดือน

นายบุญยฤทธิ์กล่าวว่า กรณีที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปีนี้ปรับขึ้นไปเฉลี่ยตันละ 17,000 บาท ส่งผลให้ราคาข้าวสารหอมมะลิปรับขึ้นไป ตันละ 33,000 บาท ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการข้าวถุงปรับขึ้นราคา แต่ที่อาจจะเห็นข้าวถุง (ขนาด 5 กก.) ราคาถุงละเกินกว่า 200 บาท เนื่องจากการปรับลดโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้า ห้างโมเดิร์นเทรดทำให้ผู้ผลิตจึงต้องปรับมาขายในราคาเดิมเท่ากับที่จำหน่ายช่วงปกติ

“กรมฯ ยืนยันว่าราคาข้าวถุงในขณะนี้อยู่ในระดับราคาที่มีเสถียรภาพไม่มีการปรับขึ้นเกินไปแต่หากพบว่ามี การปรับขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1569 กรมฯ พร้อมที่จะเข้าตรวจสอบทันที และหากผู้ประกอบการจะมีการปรับขึ้นราคาก็ต้องให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และขึ้นในระดับราคาที่เหมาะสม ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวนั้น ระยะเวลาต่อไปอาจจะมีปรับขึ้นบ้างตามสถานการณ์ของตลาดและผลผลิต แต่อย่างไรก็ดี ทางผู้ผลิตนั้นยืนยันว่าปริมาณข้าวถุงมีอยู่ในสต็อก และราคาข้าวถุงไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด”

สำหรับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่กรมการค้าภายในสำรวจล่าสุด ราคา 15,000-17,000 บาทต่อตัน ข้าวเจ้า ราคา 7,900-8,000 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว ราคา 9,500 -11,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุม ราคา 10,300-14,000 บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวสารหอมมะลิ 33,700-33,800 บาทต่อตัน ข้าวสารขาว 5% ราคา 11,700-11,800 บาท

ต่อตัน ข้าวเหนียว 19,600-19,900 บาทต่อตัน ขณะที่คาดการณ์ผลผลิตข้าวปี 2561/2662 จะมีปริมาณ 30.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากผลผลิตข้าวทั้งปี 2560/2561 ซึ่งมีปริมาณ 29.53 ล้านตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## "พาณิชย์"ยันข้าวหอมมะลิไม่ได้ขึ้นราคา แต่ผู้ผลิตเล็กโปรโมชัน เหตุปีนี้ผลผลิตน้อย

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ผลิตข้าวถุงปรับขึ้นราคาจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ว่า จากการสอบถามผู้ผลิตข้าวถุงแบรนด์ดังกล่าว พบว่าไม่ใช่การปรับขึ้นราคาจำหน่าย แต่เป็นการยกเลิกราคาส่งเสริมการขาย หรือราคาโปรโมชัน ซึ่งราคาข้าวหอมมะลิในตลาดปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ราคาถุงละ (5 กก.) 220-300 บาทต่อถุง ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวที่จำหน่าย โดยราคา 300 บาทต่อถุง อาจเป็นข้าวหอมมะลินิรภัยที่ราคาจำหน่ายจะสูงกว่าข้าวหอมมะลิปกติ ส่วนที่ข้าวหอมมะลิที่จำหน่ายต่ำกว่า 200 บาทต่อถุง เป็นราคาจัดโปรโมชันของผู้ประกอบการแต่ละแบรนด์

"สถานการณ์ข้าวหอมมะลิในปีนี้อยอมรับว่าราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นมากถึงตันละ 1.5-17 หมื่นบาท เนื่องจากมีปริมาณข้าวหอมมะลิเข้าสู่ตลาดน้อย จากเดิมคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ 9-10 ล้านตัน แต่ลดลงเหลือแค่ 7 ล้านตัน ทำให้เกิดภาวะตึงตัวและแย่งกันซื้อในตลาด ผลักดันให้ราคาสูงขึ้น และเนื่องด้วยมีการแข่งขันในตลาดข้าวถุง ทำให้ผู้ผลิตไม่ได้ทำการปรับขึ้นราคาข้าวถุง เพียงแต่มีการยกเลิกโปรโมชันเท่านั้น"นายบุญยฤทธิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิตข้าวถุงจะมีการปรับขึ้นราคาข้าวถุงจริง การปรับขึ้นราคาจะต้องสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต เป็นราคาที่เหมาะสม โดยจะอ้างอิงถึงค่าแรงงานทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวถุงปรับสูงขึ้นไม่ได้ เพราะผลศึกษาพบว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าเพียงเล็กน้อย ซึ่งกรมฯ จะติดตามสถานการณ์ราคาข้าวถุงในตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป

นายบุญยฤทธิ์กล่าวว่า ในเร็ววันนี้ กรมฯ จะหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการพิจารณาร่วมกันที่จะนำข้าวเปลือกหอมมะลิจากโครงการสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร (จำนำยุงฉาง) ที่มีปริมาณข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการประมาณ 9 แสนตัน บริการจัดการออกสู่ตลาด ซึ่งจะเป็นรูปแบบของการทยอยออกสู่ตลาด เพื่อรักษาระดับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิให้มีเสถียรภาพ โดยจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกษตรกรไถ่ถอนข้าวออกจากโครงการสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพราะปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิในตลาดสูงขึ้นกว่าราคาที่เกษตรกรได้รับในโครงการสินเชื่อ และอีกส่วนที่เกษตรกรไม่ไถ่ถอน ก็จะนำมาบริหารจัดการได้

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตปี 2561/62 คาดว่าจะมีปริมาณลดน้อยลงกว่าผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูกาล 2560/61 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีการประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกรวมทั้งประเทศ จะอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากผลผลิตปี 2560/61 ประมาณ 1-2 ล้านตันข้าวเปลือก

ที่มา Commerce News Agency

## 'เกษตรฯ' ถกยกระดับข้าวไทยสู่มาตรฐานสากล

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี" โดยให้ความสำคัญในการยกระดับข้าวไทยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กรมการข้าวศึกษา วิจัยและพัฒนา ซึ่งมี

ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเฉพาะด้านข้าว จะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับข้าวไทยให้มีคุณภาพดีในระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก หากเกษตรกรนำองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมการข้าวไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการข้าวทั้งระบบตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงปีการผลิต 2559 - 2561 โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย พืชปุ๋ยสด พืชอาหารสัตว์ การสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ การชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก

การสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในระยะเร่งด่วน รวมถึงรัฐบาลไทยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจนในอนาคตให้ก้าวสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรกรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีมุ่งยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตในภาคการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นสินค้าปฐมภูมิ ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าว พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมการข้าวก็มีความสำคัญ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งด้านของวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านข้าว เพื่อจะได้มีแนวทางหรือข้อมูลในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาการวิจัย หรือเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

xx

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring crop) กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 410-415 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 418-425 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่วงการค้าคาดว่าราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากการที่คาดว่าอุปทานข้าวในตลาดจะเพิ่มมากขึ้นจากผลผลิตที่กำลังเก็บเกี่ยวจะออกสู่ตลาดมากขึ้น

บริษัท Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood II) สามารถระดมทุนได้ประมาณ 1.16 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจากที่ได้มีการนำหุ้นของบริษัท (The IPO) จำนวน 114.8 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23% ของหุ้นทั้งหมด) ออกมาจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ (the Ho Chi Minh stock

exchange) เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ราคาหุ้นที่มีการเสนอซื้อจากนักลงทุนอยู่ที่หุ้นละ 10,101 ดอง หรือประมาณ 44.5 เซ็นต์ ขณะที่ราคาที่มีการเสนอขายอยู่ที่ 10,100 ดอง หรือประมาณ 44.5 เซ็นต์ ซึ่งได้มีการขายหุ้นจำนวน 114.8 ล้านหุ้นให้นักลงทุนรายย่อยจำนวน 40 ราย และนักลงทุนที่อยู่มรูปแบบบริษัทอีก 1 ราย

หลังจากนี้ บริษัท Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood II) มีแผนที่จะนำหุ้นอีก 25% ออกจำหน่ายในแก่นักลงทุนในกลุ่ม strategic investors ด้วย

ทั้งนี้ บริษัท Vietnam Southern Food Corp. มีสินทรัพย์ประกอบด้วยโรงงานแปรรูปข้าวที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทางภาคใต้ของประเทศ มีศักยภาพในการเก็บข้าวเพื่อส่งออกได้ประมาณปีละ 3 ล้านตัน นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการด้านแปรรูปอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปประเภทเส้น รวมทั้งอาหารในกลุ่มแป้ง และอาหารสัตว์น้ำด้วย

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **ลาว**

นายบุญขวง คำบุญเฮือง รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ กล่าวว่า ปัจจุบันจีนมีความต้องการข้าวในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จึงได้จัดโครงการสนับสนุนและผลักดันให้ประชาชนปลูกข้าวในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขตเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีระบบชลประทานขนาดใหญ่สามารถหล่อเลี้ยงและรองรับการปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี สำหรับชนิดของข้าวที่ได้รับความนิยมและส่งออกไปยังจีนมากที่สุด ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวแดง ข้าวดำ ข้าวห้าสี ข้าวมะเขือ ข้าวโกนน้อย ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา สปป.ลาว ได้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 4 พันตัน และปีนี้ตั้งเป้าการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนให้ได้เป็น 6 พันตัน

กรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมา สปป.ลาว มีโควตาในการส่งข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 2 หมื่นตัน แต่มีบริษัท ชวนเย่ (ลาว) โค จำกัด เพียงบริษัทเดียวที่สามารถส่งออกข้าวได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้รับมาตรฐานการผลิตสากล (AOSIQ) ในการตรวจพันธุ์ข้าว การผลิต การสีข้าว การอบข้าว และการบรรจุภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ บริษัทส่งออกข้าวมีเพียงบริษัทเดียว คุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ส่งข้าวไปยังประเทศจีน

ที่มา เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา

## **กัมพูชา**

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) ประเมินว่าในปี 2017 กัมพูชามีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.25 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีประมาณ 9.95 ล้านตัน โดยการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนาปีในปี 2017 ได้สิ้นสุดลงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังจะสิ้นสุดประมาณเดือนเมษายน

สำหรับการส่งออกข้าวในปี 2018 นี้ คาดว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวประมาณ 1.35 ล้านตัน (รวมตัวเลขการส่งออกตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน) เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) มีแผนที่จะจัดหาข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศจำนวน 6 ล้านถุง (1 ถุง เท่ากับ 50 กิโลกรัม) หรือประมาณ 300,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศ โดยจะเริ่มโครงการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ นอกจากนี้ NFA ยังเตรียมแผนที่จะรับซื้อข้าวเปลือกสดจากเกษตรกรด้วย จากปกติที่จะรับซื้อเฉพาะข้าวเปลือกแห้งและข้าวที่ผ่านการคัดแยกสิ่งเจือปนออกไปแล้ว

ในขณะนี้ NFA มีสถานีรับซื้อมากกว่า 400 แห่งแล้ว ซึ่งรวมถึงคลังสินค้า 389 แห่งใน 87 จังหวัดทั่วประเทศด้วย โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยในการดำเนินงานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

ทางด้านราคาที่จะรับซื้อนั้น ขณะนี้ NFA ยังไม่มีแผนที่จะปรับราคาขึ้น โดยขณะนี้ NFA กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกแห้งที่ผ่านการคัดแยกสิ่งเจือปนออกไปแล้วที่กิโลกรัมละ 17 เปโซ หรือประมาณ 328 เหยียดสหรัฐต่อตัน และมีการเพิ่มเงินพิเศษ (additional incentives) ให้อีกกิโลกรัมละ 1 เปโซ หรือประมาณ 19 เหยียดสหรัฐต่อตัน เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการลดความชื้นของข้าวเปลือกและการขนส่ง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) ประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเผชิญปัญหาโรคและแมลงระบาด และพายุไต้ฝุ่นในช่วงก่อนหน้านี้ก็ตาม

ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 4.59 ล้านตัน ลดลงจากการพยากรณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.67 ล้านตัน แต่ยังคงสูงกว่าในช่วงเดียวของปีที่ผ่านมาที่มีผลผลิตประมาณ 4.42 ล้านตัน ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินโดนีเซีย

มีรายงานว่าหน่วยงาน BULOG ได้ตกลงซื้อข้าวขาว 5% และ 15% จากไทยจำนวนอย่างน้อย 80,000 ตัน และข้าวจากเวียดนามอย่างน้อย 50,000 ตัน ขณะที่มียารายงานข่าวว่า รัฐบาลได้แนะนำให้หน่วยงาน BULOG gij' ดำเนินการจัดสรรข้าวที่นำเข้าไปยังส่วนต่างๆของประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้น แทนที่จะนำเข้าข้าวเข้ามาแล้วเก็บไว้ในคลังของตนเอง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 2,519 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมด 147,162 ตัน) ซึ่งเป็นข้าวจากฤดูการผลิตปี 2013 โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 316.45 เหยียดสหรัฐต่อตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติไม่สามารถขายข้าวได้ แม้จะนำข้าวจำนวน 500,362 ตัน ออกมาประมูลก็ตาม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 13 ของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยซื้อข้าวประมาณ 39,312 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลาง (milled medium grain rice) จากสหรัฐจำนวน 26,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาว (long grain grinding rice) จากไทยรวม 13,312 ตัน โดยมีกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคมถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ สำหรับราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 86,645 เยนต่อตันหรือประมาณ 817 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคายังไม่รวมภาษี แต่ถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 93,577 เยนต่อตันหรือประมาณ 882 เหรียญสหรัฐต่อตัน ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะอุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจำกัด โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 422-426 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยที่ผู้ซื้อจากแอฟริกามีความต้องการข้าวไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการข้าวจากตลาดเอเชียลดน้อยลง จากการที่คาดว่าอุปทานข้าวในฤดูกาลผลิตฤดูหนาวคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่วงการค้าคาดว่าความต้องการข้าวจากบังคลาเทศมีแนวโน้มลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากขณะนี้บังคลาเทศมีสต็อกข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอแล้ว และรัฐบาลได้เริ่มระบายข้าวบางส่วนออกสู่ตลาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560- มกราคม 2561) อินเดียส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงของปริมาณและมูลค่า

โดยมีการส่งออกข้าวได้ประมาณ 10.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.5 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 6.197 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับ 4.529 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยเป็นข้าวบาสมาดิประมาณ 3.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 3.25 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีประมาณ 7.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.24 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 690,368 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 616,196 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 74,651 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 57.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,527 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 615,717 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.27% เมื่อเทียบ

กับจำนวน 568,669 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 31,968 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 149,244 ตัน ฝรั่งเศส 108,187 ตัน เนเธอร์แลนด์ 78,943 ตัน เยอรมนี 63,492 ตัน เบลเยียม 51,043 ตัน อิตาลี 49,505 ตัน โปแลนด์ 44,926 ตัน โปรตุเกส 30,738 ตัน สเปน 32,120 ตัน สาธารณรัฐเชค 23,579 ตัน สวีเดน 15,689 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 189,740 ตัน เพิ่มขึ้น 36.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 138,656 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 170,406 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 47.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 115,147 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 19,334 ตัน ลดลงประมาณ 17.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,509 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,549 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 84,045 ตัน กรีซ 35,941 ตัน สเปน 24,416 ตัน โปรตุเกส 18,568 ตัน บัลแกเรีย 10,902 ตัน โรมาเนีย 8,664 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*